



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2551 หน้า 28

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"ชินภัทร"เผยแผนพัฒนาครุครบวงจร ศธ.ร่วมมหา"ลัยผุด4ข้อยกสมรรถนะ

นายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ปลัด.ศธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) มีนโยบายพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(สพ. ศธ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา(สคบศ.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับสภาคุณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยรัฐที่ผลิตครู โดยร่วมกันจัดทำร่างแผนพัฒนาครูซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 1.การผลิตครู 2.การควบคุมการประกอบวิชาชีพครู 3.การพัฒนาส่งเสริมครู และ 4.การบริหารงานบุคลากร

นายชินภัทร กล่าวว่า เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาครูต้องการให้ครูทั้งระบบมีคุณภาพและสมรรถนะตามที่ต้องการ มีระบบการบริหารครูที่สอดคล้องกับค่าตอบแทน สวัสดิการเหมาะสมกับวิชาชีพครู และการประเมินวิทยฐานะเป็นไปตามผลงานที่ครูปฏิบัติงาน เพราะการประเมินวิทยฐานะจากผลงานวิชาการไม่สอดคล้องกับสภาพปฏิบัติงานของครู โดยสภาคุณบดีคณะครุศาสตร์ฯ ดูแลด้านผลิตครู คุรุสภารับผิดชอบการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู ส่วนการพัฒนาครูมี สคบศ. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และมหาวิทยาลัยรัฐที่ผลิตครูช่วยกันดำเนินการ ขณะที่การบริหารงานบุคคลมีสำนักงานก.ค.ศ.ดูแล นับเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตครูร่วมทำงานเพื่อพัฒนาครูอย่างครบวงจร

ปลัดศธ. กล่าวว่า ร่างแผนนี้มีระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2552-2555 จะกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและวิธีการพัฒนาครูทั้งระบบ ส่วนงบประมาณดำเนินการยังไม่ได้ข้อสรุปว่าต้องใช้เท่าไร และจะต้องขอจากรัฐบาลหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เห็นว่าจะต้องจัดลำดับความสำคัญในการใช้งบประมาณพัฒนาครูกันใหม่ เพราะอยากให้จัดสรรงบฯ เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น แต่ละปีครูควรได้รับการพัฒนาอาจจะ 60 ชั่วโมงขึ้นไป และต้องดูว่าภาครัฐจะเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างไร

หน้า 28